

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 31.97 บาท แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 31.80-32.10 บาท

* บาท/ดอลลาร์เช้าวันนี้เปิดที่ระดับ 31.97 บาท แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 32.02 บาท แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบวันนี้ 31.80-32.10 บาท

* นายสรรค อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้มีแนวโน้มแข็งค่า เนื่องจากในคืนที่ผ่านมาดอลลาร์อ่อนค่าสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนตุลาคมปีก่อน จาก 3 ประเด็นหลัก เรื่องแรกจากรายงานการประชุมของเฟด ซึ่งว่าคณะกรรมการหลายท่านมีความเห็นว่าการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย เนื่องจากความเสี่ยงของเศรษฐกิจสหรัฐมีมากกว่าที่เคยประเมินไว้ นอกจากนี้ยังมองว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดต่อไป อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะทดถอย ตลาดมองว่าเฟดมีมุมมองที่ผ่อนคลายลง

* ประเด็นถัดมาคือ สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ ที่ได้เจรจากันเสร็จสิ้นแล้ว หลังจากใช้เวลาการเจรจาในกรุงปักกิ่ง 3 วัน โดยนายเท็ด แมคคินนีย์ รมช.เกษตรฝ่ายกิจการการค้าและเกษตรต่างประเทศของสหรัฐ กล่าวว่า การเจรจาดำเนินไปด้วยดี และเป็นประโยชน์ต่อสหรัฐ ส่งผลให้นักลงทุนคลายความกังวล และหันไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น

* ขณะที่ประเด็นเรื่อง Government Shutdown ยังคงส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน หลังจากที่ทำเนียบขาวและแกนนำพรรคเดโมแครตในสภาองเกรสยังไม่สามารถตกลงกันได้ในวันประเด็นการจัดสรรงบประมาณสร้างกำแพงกันชายแดนเม็กซิโกวงเงินกว่า 5 พันล้านดอลลาร์

* เขากล่าวว่าค่าเงินบาทวันนี้ยังคงแข็งค่าอยู่ในกรอบแคบ คาดกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันนี้ที่ระดับ 31.80 - 32.10 บาท ค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มแข็งค่าช่วงนี้ ต้องรอดูติดตามปัจจัยจากต่างประเทศเป็นหลัก

* ดัชนีดอลลาร์ล่าสุดอยู่ที่ 95.14 จากวานนี้ 95.79

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 758.06 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 64.61 ล้านบาท

* รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ต่อบาทไทยวันนี้เท่ากับ 32.026 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้